

# เบสท์เวสเทิร์นลงนามเปิดโรงแรมแห่งใหม่ใกล้สนามบิน

## บินดอนเมือง



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เครือโรงแรมระดับโลก ลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท

นุชินทร์พร จำกัด เตรียมเปิดโรงแรมแห่งใหม่ล่าสุดในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง เป็นโรงแรมขนาดกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักเดินทาง รวมถึงนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว โรงแรมให้บริการห้องพัก 270 ห้อง ทุกห้องออกแบบมาอย่างทันสมัย สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมอินเทอร์เน็ตไวไฟ ฟรีภายในห้องพัก อีกทั้งบริการอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดชื่น

โรงแรมแห่งนี้นับเป็นโรงแรมแห่งที่สามที่บริษัท นุชินทร์พร จำกัด ให้ความไว้วางใจเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท ให้ดำเนินการพัฒนาโครงการ ภายหลังจากที่ได้เปิดให้บริการโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ที่แจ้งวัฒนะ ใกล้กับอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ตอบโจทย์ตลาดการประชุมและจัดเลี้ยง และอีกหนึ่งโครงการซึ่งอยู่ภายใต้การพัฒนา คือ โรงแรมไวบ์ สนามเป้า โรงแรมทันสมัย เอาใจนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว

“กรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมายังประเทศไทยโดยผ่านท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัท นุชินทร์พร จำกัด อีกครั้ง เบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง นับเป็นโครงการแห่งที่สามที่ได้พัฒนาร่วมกัน ภายหลังจากการร่วมงานกันจากสองโครงการแรก คือ เบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์และไวบ์ สนามเป้า โดยจะเป็นโรงแรมมาตรฐานแบบเบสท์เวสเทิร์น ให้บริการห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับทั้งนักท่องเที่ยวและนักเดินทางที่เดินทางมาในกรุงเทพมหานครโดยผ่านสนามบินดอนเมือง”

ในช่วงมกราคม – สิงหาคม 2560 ท่าอากาศยานดอนเมืองต้อนรับผู้โดยสารจำนวนมากกว่า 25 ล้านคน เนื่องด้วยท่าอากาศยานที่รวบรวมสำหรับสายการบินต้นทุนต่ำหลายแห่ง เช่น แอร์เอเชีย นกแอร์ และไทยไลอ้อนแอร์ เป็นต้น อีกทั้งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเมืองใหญ่ในเอเชียต่างๆ ได้แก่ ฮองกง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว สิงคโปร์ โตเกียว โซล มุมไบ กัวลาลัมเปอร์ และจาการ์ตา รวมถึงเส้นทางการบินภายในประเทศหลากหลายเส้นทาง การเติบโตของสนามบิน

ดอนเมืองจึงถือเป็นเครื่องผลักดันให้นักท่องเที่ยวจากทั่วภูมิภาคเอเชียเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้แผนการขยายการดำเนินงานในท่าอากาศยานดอนเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประกอบกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ ยังจะเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญที่ส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

เบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง จะเป็นหนึ่งในโรงแรมแบรนด์ต่างประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองมากที่สุด สามารถรองรับนักเดินทางทั้งขาเข้าและขาออก อีกทั้งยังอยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ โรงพยาบาลเวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ และศูนย์ราชการ

เบสท์เวสเทิร์น ไฮเทลแอนดรีสอร์ท ภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีโรงแรมภายใต้เครือเบสท์เวสเทิร์นในกรุงเทพฯ 5 แห่ง ซึ่งรวมถึงโรงแรมซัวร์สเตย์พลัส บาย เบสท์เวสเทิร์น สุขุมวิท 2 โรงแรมซัวร์สเตย์พลัสแห่งแรกในเอเชียที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ เบสท์เวสเทิร์นยังมีแผนขยายธุรกิจในประเทศไทย ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยมีโรงแรมแบรนด์ต่างๆ ในเครือที่เตรียมเปิดให้บริการหลายแห่งซึ่งมีทำเลที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ แหล่งท่องเที่ยว และใกล้กับสนามบิน

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น ไฮเทลแอนดรีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น ไฮเทลแอนดรีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม\* ในกว่า 100\* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แบรนด์ในเครือที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW Premier Collection®, BW Signature CollectionSM by Best Western รวมถึงแบรนด์ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ได้แก่ SureStay® Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay CollectionSM by Best Western ปัจจุบัน เบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย และการตลาด ซึ่งเพียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดส์ที่มีสมาชิกถึง 30 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก

เบสท์เวสเทิร์น ไฮเทลแอนดรีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาค\* และกว่า 100 โรงแรม\* ที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่

[www.bestwestern.com](http://www.bestwestern.com) สำหรับข้อมูลของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่

<http://www.bestwesternhotelasia.com> และสำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย  
กรุณาเข้าชมที่ [www.bestwesterndevelopers.com](http://www.bestwesterndevelopers.com) หรือติดต่อที่ [asiadevelopment@bestwestern.com](mailto:asiadevelopment@bestwestern.com)  
\*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง